



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**  
เป็นนายตนเอง



**Originality**  
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**  
ใส่ใจประชาชน



**Humility**  
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน ไทยรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ไทยโพสต์	<b>โรคเมอร์ส</b> -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. ที่ผ่านมา สถาบันบำราศนราดูรได้รับตัวอย่างเชื้อไวรัสเมอร์สจากผู้ป่วยที่เดินทางมาจากเกาหลีใต้ ซึ่งสถาบันฯ ได้ร่วมกับสำนักกระบาดวิทยาสอบสวนโรคแล้ว ผลจากห้องปฏิบัติการเบื้องต้นพบว่า เป็นไวรัสโคโรนาชนิดหนึ่ง ซึ่งพบเชื้อในเสมหะ และอยู่ในระยะแพร่กระจายได้ จึงได้ประสานสายการบินเพื่อติดตามกลุ่มเสี่ยงที่ร่วมเดินทางให้มาตรวจ หากพบเชื้อจะได้ดูแลรักษาต่อไป
มติชน M2F ผู้จัดการออนไลน์	<b>โรคพิษสุนัขบ้า</b> -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ว่า ได้รับรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่ม 1 ราย จากสสจ.ระยอง เป็นชาย อายุ 59 ปี มีประวัติถูกสุนัขไม่มีเจ้าของไม่ทราบประวัติการฉีดวัคซีนกัดเมื่อเดือนมี.ค. 2561 และผู้ป่วยไม่ได้เข้ารับการรักษา ขณะนี้อยู่ระหว่างการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด ส่วนผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าในปีนี้มี 9 ราย จากสุรินทร์ สงขลา ตรัง นครราชสีมา บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พัทลุง หนองคาย และยโสธร
เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ มติชน สวท. ไอเอ็นเอ็น ThaiPBS	<b>ขยะอิเล็กทรอนิกส์</b> -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมคณะ ติดตามผลการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ในพื้นที่ ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งการประกอบการดังกล่าวบางส่วนเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเก่าเหลือทิ้งที่ต้องบริหารจัดการเพื่อไม่ให้กระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพราะในระยะยาวอาจจะทำให้โลหะหนักจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึมลงดินและปนเปื้อนน้ำใต้ดิน รวมถึงปนเปื้อนห่วงโซ่อาหาร นอกจากนี้ ยังตรวจพบแมงกานีสในเลือดของคนในชุมชนสูงกว่าค่าอ้างอิง ชาย 16.39% หญิง 25.45 % และพบตะกั่วในเลือดชาย 1 รายสูงเกิน ได้เตรียมเจาะเลือดอีกรอบเดือน ก.ค. 2561 ทั้งนี้ ไม่พบปัญหาการลักลอบนำขยะอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศมาทิ้ง ด้าน พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผบ.ตร. เสนอให้ไทยยกเลิกสนธิสัญญาบาเซล เพื่อป้องกันขยะอิเล็กทรอนิกส์ล้นประเทศ หลังตรวจพบ 11 บริษัท 26 โรงงาน เจ้าของเป็นชาวต่างชาติ ทำผิดกฎหมายตั้งแต่นำเข้าเคลื่อนย้าย จนถึงคัดแยก และเกือบทุกบริษัทมีการว่าจ้างบริษัทคนไทยจัดทำบัญชีภาษีเท็จ และโอนเงินไปต่างประเทศ ส่งผลให้ไทยเสียผลประโยชน์ ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาเอาผิด
สปริงนิวส์  กรุงเทพธุรกิจ มติชน ไทยโพสต์ ไอเอ็นเอ็น ทีวีช่อง 7	<b>คำแนะนำดูฟุตบอลโลก</b> -เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า การแข่งขันฟุตบอลโลกที่ระหว่างวันที่ 14 มิ.ย. - 15 ก.ค. ขอให้แฟนบอลชาวไทยดูการแข่งขันเป็นกีฬา ไม่เล่นพนัน และเนื่องจากการแข่งขันเป็นช่วงกลางวัน อาจทำให้ต้องอดนอนติดต่อกันหลายวัน แนะนำให้หาเวลาพักผ่อนในช่วงพักเที่ยง ช่วงเย็น หรือช่วงหัวค่ำ ก่อนการแข่งขันจะเริ่ม หรือดูย้อนหลังในช่วงวันหยุดแทน ไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์หรือรับประทานอาหารที่ให้พลังงานสูง ควรวางโทรศัพท์มือถือไว้ในระดับสายตา มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่ควรนั่งชมในที่มืด หากชมเป็นเวลานานๆ ควรนั่งบนเก้าอี้ห้อยขา และควรเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆ ออกกำลังกาย ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เพื่อลดอาการปวดเมื่อย -เสนอข่าว น.ต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงการแข่งขันฟุตบอลโลก ว่า อาจมีการพนันออนไลน์มากกว่าปกติ กรมฯ จึงได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาคม และเครือข่ายเด็กและเยาวชน จำนวน 11 แห่ง เปิดบริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ให้คำปรึกษาฟรีตลอด 24 ชม. และระบบออนไลน์ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ สายด่วนสุขภาพจิต 1323 - เลิกพนัน ฟรีในช่วงเวลา 14.30- 22.30 น. พร้อมทั้งเปิดให้บริการปรึกษาแก่ผู้ที่มีปัญหาติดการพนันในรพ.สังกัดกรมฯ 19 แห่งทั่ว

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ประเทศ เริ่มตั้งแต่ 14 มิ.ย. 2561 เป็นต้นไป
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>นวัตกรรมบำบัดผู้ป่วยยาเสพติด</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดการประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม การบำบัดผู้ติดยาและสารเสพติดเพื่อนำสู่การวิจัย ของเครือข่ายสถานบริการสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561 ณ รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น และกล่าวว่า ในปี 2561 รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่นมุ่งเน้นการ บำบัดรักษาในชุมชน ลดปัญหาการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และการเสพยาของผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดแล้ว รวมทั้ง การนำชุมชนมามีส่วนร่วมด้านการป้องกัน ควบคุม และส่งเสริมสุขภาพ ผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นการใช้พื้นที่ชุมชนเป็นฐานประชาชนเป็นศูนย์กลางและร่วมคิด ร่วมรับผิดชอบ</p>
สยามรัฐ สำนักข่าวไทย กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>รพ.วัดไร่ขิงเปิดลงทะเบียนออนไลน์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและได้รับบริการการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ช่วยลดเวลารอคอย อำนวยความสะดวกให้ประชาชน ทำให้ประหยัดค่าเดินทาง โดยพัฒนาช่องทางลงทะเบียนออนไลน์ อำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ต้องการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ป่วยใหม่ก่อนมารับบริการตรวจรักษาที่รพ. ทดลองเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนเม.ย.ที่ผ่านมา โดยลงทะเบียนได้ที่ <a href="http://www.metta.go.th">www.metta.go.th</a></p>
ไทยรัฐ	<p><b>อุตสาหกรรมสมุนไพร</b></p> <p>-เสนอสรุป นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ปัจจุบันถือมีการเดินทางนำสมุนไพรกลับมาใช้อย่างจริงจังในระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยการเป็นพืชสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจและบริการธุรกิจเชิงสุขภาพ เป็นการเพิ่มทางเลือกในการดูแลสุขภาพ ทั้งนี้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต้องมีส่วนร่วมมากขึ้นในการสร้างความเข้าใจกับภาคประชาชนถึงทางเลือกและการใช้ประโยชน์จากยาสมุนไพรไทย รวมทั้งการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ</p>
เว็บไซต์เดลินิวส์	<p><b>ผลข้างเคียงยาฝังคุมกำเนิด</b></p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ "Intuon Krutnuam" โพสต์ภาพแขนที่มีรอยเขียวช้ำ พร้อมข้อความระบุว่า ได้เอายาฝังคุมกำเนิดออก เนื่องจากทนผลข้างเคียงไม่ไหว</p> <p>โดยน.ส.อินทอร คุรุทนาม อายุ 20 ปี ผู้โพสต์ ให้ข้อมูลว่า ช่วงที่ตั้งท้องน้ำหนัก 55 กก. หลังคลอด 1 เดือน ลดลงเหลือ 39 กก. แพทย์แนะนำให้คุมกำเนิดแบบฝังที่แขนข้างซ้าย ระยะ 3 และ 5 ปี ซึ่งสามารถคุมกำเนิดได้ 99% แต่หลังจากฝังยาประมาณ 1 ปี 7 เดือน น้ำหนักเพิ่มขึ้นเป็น 65 กก. ประจำเดือนไม่มา ปวดหัวศีรษะบ่อย ผิวหน้าหมองคล้ำและมีสิวเห่อ คาดว่าน่าจะเป็นผลข้างเคียงตามที่แพทย์เคยแจ้งไว้ จึงนำเอายาฝังคุมกำเนิดออกเมื่อวันที่ 9 มิ.ย.ที่ผ่านมา ส่วนรอยเขียวช้ำเกิดจากหลอดเลือดฝักถึงชั้นกล้ามเนื้อ ทำให้น้ำออกมากค่อนข้างยาก</p> <p>ทั้งนี้ ยาคุมกำเนิดชนิดฝังได้ผิวหนัง จัดเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการกินยาคุม กรมนอนามัย ร่วมกับสปสข. ได้จัดทำแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และรณรงค์ให้วัยรุ่นที่ยังอายุไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์เข้าถึงบริการยาฝังคุมกำเนิดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่สถานบริการในระบบบัตรทองทุกแห่งทั่วประเทศ</p>
เพจดอกจิก V.5	<p><b>หมอเถื่อน</b></p> <p>-เพจดอกจิก V.5 ได้โพสต์ภาพจากเฟซบุ๊กรายหนึ่งที่เป็นภาพการให้บริการฉีดเมโส-โบท็อกซ์ ระบุพิกัฏการให้บริการย่านแจ้งวัฒนะ พร้อมทั้งเตือนว่าผู้ฉีดไม่ใช่แพทย์ ไม่มีการสวมถุงมือ มีความเสี่ยงติดเชื้อได้</p>
แนวหน้า	<p><b>โรคมือเท้าปาก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.รักษ์ บุญเจริญ รก.นายกเทศมนตรีนครตรัง ประกาศให้นักเรียนชั้นปฐมวัยทุกระดับชั้นหยุดการเรียนการสอน 7 วัน เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคมือเท้าปาก หลังพบการระบาดเพิ่มขึ้น และกำชับทุกสถานศึกษาให้เฝ้าระวังโรคมือเท้าปากใกล้ชิด</p> <p>นายกำธร ไตรบุญ ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) กล่าวว่า จากการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนระดับปฐมวัย ตั้งแต่อนุบาล 1-3 พบโรคมือเท้าปากระบาดในระดับอนุบาล 1 และอนุบาล 2 เพิ่มอีกกว่า 10 คน จึงแจ้งผู้ปกครองมารับเด็ก และประสานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครตรัง 2 เจ้าหน้าที่ควบคุมโรค รพ.ตรังลงพื้นที่</p>
มติชนออนไลน์	<p><b>โรคไขเลือดออก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุริยะ คูหะรัตน์ นพ.สจ.สมุทรสงคราม กล่าวถึงสถานการณ์โรคไขเลือดออก ว่า ตั้งแต่วันที่ 1</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สปริงนิวส์	<p>ม.ค. - 31 พ.ค. จ.สมุทรสงครามมีผู้ป่วย 57 ราย อัตราป่วย 29.40 ต่อประชากรแสนคน แนวโน้มการระบาดมากขึ้น และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย เป็นเด็กหญิงวัย 11 ปี ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัด และเข้ารักษาตัวที่รพ.ใกล้เคียง ก่อนถูกส่งตัวไปที่รพ.ในกทม.และเสียชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาสกร ไชยเศรษฐ์ นพ.สสจ.ชัยภูมิ เปิดเผยสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จ.ชัยภูมิ พบผู้ป่วยรวมกว่า 126 ราย ใน 16 อำเภอ และเริ่มมีการระบาดมากขึ้น ตั้งแต่ต้นเดือนมิ.ย. มีผู้ป่วยกว่า 19 ราย กลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ 5-9ปี รองลงมา 10 - 14 ปี ยังไม่พบผู้เสียชีวิต ได้ประสานทุกพื้นที่ให้ช่วยกันเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด เน้นการสื่อสารรณรงค์ให้ประชาชนทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกหลังคาเรือน</p>
เว็บไซต์ไทยโพสต์	<p><b>ประกาศคุมเครื่องสำอาง</b></p> <p>-เสนอข่าว ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศและระเบียบเกี่ยวกับเครื่องสำอาง 2 ฉบับ ประกอบด้วย ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขอความเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องสำอาง พ.ศ.2561 ลงนามโดย นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รว.สธ. และระเบียบคณะกรรมการเครื่องสำอาง ว่าด้วยการโฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภคที่อาจเกิดขึ้นจากการโฆษณาเครื่องสำอาง พ.ศ.2561 ลงนามโดย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลัด สธ. ประธานกรรมการเครื่องสำอาง และมีผลบังคับใช้แล้ว</p>
PPTV	<p><b>ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิด กม.</b></p> <p>-เสนอข่าว เขตบริการสุขภาพที่ 11 เปิดเผยตัวอย่างเครื่องสำอางที่ตรวจยึดได้จากท้องตลาดใน 7 จังหวัดภาคใต้ ตอนบน ที่พบว่ามีการผลิตที่ไม่ถูกต้อง โดยมีสถานที่ผลิตและนำเข้าเครื่องสำอางยื่นขออนุญาต 707 แห่ง แต่จากการตรวจสอบ 536 แห่ง พบว่า มีการผลิตจริงเพียง 170 แห่ง จึงบังคับใช้กฎหมายในการถอนทะเบียนจดทะเบียน เพื่อป้องกันการสวมทะเบียนจดทะเบียนหรือใช้เลขทะเบียนจดทะเบียนปลอม โดยให้ผู้จดทะเบียนแต่ไม่ได้ผลิตจริงเร่งคืนเลขจดทะเบียนภายใน 1 เดือนนี้ หลังจากนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมาย มีโทษปรับไม่เกิน 1 แสนบาท จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>
ไทยรัฐ	<p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. กล่าวถึงการรื้อฟื้นผลิตภัณฑ์เมจิก สกิน ว่า ต้องดูจากผลการตรวจพิสูจน์คุณภาพของผลิตภัณฑ์ว่ามีสารที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือไม่ เมื่อได้ข้อมูลแล้วจึงจะมาวิเคราะห์ว่า ผู้ที่โฆษณาแต่ละคนมีความผิดหรือไม่</p>
เดลินิวส์	<p>-เสนอบทความ กล่าวถึงการรื้อฟื้นผลิตภัณฑ์ว่า หากมีข้อสรุปที่ชัดเจนจะถือเป็นมาตรฐานใหม่ของสังคม และตัวผู้รับรื้อฟื้นจะได้มีบรรทัดฐานในการเลือกรับงาน เพราะหลายผลิตภัณฑ์ใช้วิธีให้นักแสดง เน็ตไอดอล เป็นตัวดึงดูดผู้บริโภคจนมีรายได้จำนวนมาก การสร้างความชัดเจนและทำให้เกิดทิศทางที่เป็นมาตรฐานยิ่งเร็วยิ่งได้ประโยชน์ การรื้อฟื้นอย่างไร้ความรับผิดชอบจะได้อดลง เพื่อให้ผู้บริโภคได้ตัดสินใจจากคุณภาพมากกว่าคำโฆษณา</p>
มติชน เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์เดลินิวส์ ช่องวัน ไทยโพสต์ M2F เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์แนวหน้า	<p><b>บริจาคให้โรงพยาบาล</b></p> <p>-เสนอข่าว นายชัยรัตน์ จำนงค์การ เจ้าของร้าน River Wine ผู้ประมูลทุเรียนนนทบุรีในราคาลูกละ 800,000 บาท ในงานประมูลทุเรียนนนท์ ได้มอบเงินที่ประมูลให้กับ นพ.ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผอ.รพ.พระนั่งเกล้า เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.สุนิสา มุ่งรอยกลาง อายุ 26 ปี ซึ่งพิการตาบอดทั้งสองข้าง แบ่งเงินที่ได้รับจากผู้ใจบุญ จัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจให้รพศ.บุรีรัมย์</p>